

LÀM TỐT CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ĐỂ BẢO VỆ “LÁ PHỔI XANH” CỦA THỦ ĐÔ

Rừng ở Hà Nội không chỉ có vai trò quan trọng trong việc phòng hộ, bảo vệ môi trường mà còn làm đẹp cảnh quan, gắn liền với các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. Vì vậy, công tác quản lý, tuyên truyền về bảo vệ rừng được xem là nhiệm vụ quan trọng của ngành nông nghiệp Thủ đô. Để làm tốt việc này, những năm qua, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các nhà trường trên địa bàn 7 huyện, thị xã có rừng để tuyên truyền tới các hộ dân và các em học sinh về vai trò và ý nghĩa của việc trồng, bảo vệ rừng.

Diện tích rừng ở Hà Nội không lớn nhưng có vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Vì vậy, việc giữ rừng phòng hộ, đặc dụng, phát triển rừng sản xuất gắn với bảo vệ sinh thái, góp phần thúc đẩy đời sống của người dân là rất cần thiết. Đây là vấn đề vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài cho mục tiêu phát triển bền vững. Hiện nay, rừng của Hà Nội đang phải gánh chịu rất nhiều thách thức như tốc độ đô thị hóa nhanh, ý thức bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng của một bộ phận người dân tại các xã có rừng còn hạn chế nên vẫn còn hiện tượng phá rừng, cháy rừng xảy ra. Nhận thức được tầm quan trọng của tài nguyên rừng đối với các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Vì vậy, công tác bảo vệ rừng được thành phố đặc biệt quan tâm chỉ đạo.

Rừng ở Hà Nội được phân bố trên 7 huyện và thị xã: Ba Vì, Sóc Sơn, Mỹ Đức, Sơn Tây, Chương Mỹ, Quốc Oai và Thạch Thất. Không chỉ có vai trò quan trọng trong việc phòng hộ, bảo vệ môi trường mà còn làm đẹp cảnh quan và gắn liền với các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. Theo Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố hiện trạng rừng thành phố Hà Nội năm 2020, hiện TP Hà Nội có tổng diện tích rừng và chưa thành rừng: 27.162,04 ha. Trong đó, diện tích đất có rừng: 18.847,48 ha, diện tích đất chưa thành rừng, gồm: *Diện tích đã trồng rừng chưa đạt tiêu chí thành rừng; Diện tích khoanh nuôi tái sinh; Diện*

tích khác, là: 8.314,56 ha. Diện tích rừng đặc dụng: 11.010,80 ha; rừng phòng hộ: 5.826,12 ha; rừng sản xuất: 10.325,12 ha. Độ che phủ rừng: 5,67 %. Năm 2020, diện tích rừng được trồng mới toàn thành phố đạt 190 ha. Diện tích rừng trồng được giao khoán bảo vệ là 5.615 ha.

Theo ông Lê Quang Tiến – Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội: Rừng ở Hà nội chủ yếu là rừng trồng như Thông, Keo, Bạch đàn. Thực bì dưới tán rừng phát triển mạnh, chủ yếu là các loài thực vật dễ cháy, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao. Trong năm 2020, thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp do tác động của biến đổi khí hậu, nắng nóng, khô hanh xảy ra trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Đã xảy ra 18 vụ cháy rừng với tổng diện tích bị cháy là 15,701ha, chủ yếu cháy thảm thực bì, lau lách. Các vụ cháy đều được phát hiện và huy động lực lượng dập tắt kịp thời, không để lan rộng, không ảnh hưởng lớn đến tài nguyên rừng. Những năm gần đây, công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn toàn thành phố Hà Nội đã được các cấp, ngành, địa phương quan tâm thực hiện quyết liệt. Thành phố cơ bản khắc phục được những tồn tại trong công tác quản lý đất rừng, đất lâm nghiệp... nên không xảy ra tình trạng “mất” rừng. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng được tập trung triển khai thực hiện. Góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố.

Với mục đích giữ gìn và bảo vệ màu xanh của rừng, thực hiện sự chỉ đạo của Thành phố và Sở Nông nghiệp & PTNT, năm 2021, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các nhà trường trên địa bàn 7 huyện, thị xã có rừng. Thông qua hệ thống nhà trường, các hoạt động tuyên truyền đã được triển khai tới từng em học sinh qua đó góp phần lan tỏa tới ông bà, cha mẹ, người thân các em về sự cần thiết để giữ gìn và bảo vệ rừng – “lá phổi xanh” của Thủ đô.

Việc lựa chọn hình thức truyền thông thông qua hệ thống trường học với cách tiếp cận giáo dục và nâng cao nhận thức ngay từ sớm về tài nguyên rừng và sự cần thiết phải bảo vệ rừng cho con trẻ, những chủ nhân tương lai của xã hội là hình thức vô cùng

có ý nghĩa. Thông qua các buổi tuyên truyền ngoại khóa, các trò chơi tìm hiểu, các pano cổ động được treo tại nhà trường, các em sẽ trở thành các tuyên truyền viên đến gia đình và toàn xã hội để cùng chung tay bảo vệ "lá phổi xanh" của nhân loại. Các hoạt động tuyên truyền được lồng ghép trong các chương trình của năm học và trong các môn học ngoại khóa của trường. Qua đó, các em đã nhận thức cần phải góp sức nhỏ bé của mình trong hành trình giữ gìn và bảo vệ màu xanh của rừng bằng cách tuyên truyền về tầm quan trọng của rừng, hậu quả của các hành vi khai thác trái phép, chặt phá, đốt rừng làm tổn hại đến rừng; các em cũng có thể trồng thêm cây xanh quanh nhà để cây làm sạch không khí, môi trường sống,...

Để nâng cao chất lượng rừng, thúc đẩy phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững, Sở NN&PTNT Hà Nội đã đặt ra mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025: Nâng độ che phủ rừng từ 5,67% hiện nay lên 6,2%; nâng mức thu nhập trên đất lâm nghiệp từ 15 triệu đồng/ha/năm lên 40-60 triệu đồng/ha/năm vào năm 2025...Có thể nói, việc tuyên truyền bảo vệ rừng tại các trường học đã đem lại những kết quả đáng ghi nhận. Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm Hà Nội Lê Quang Tiến cho biết: Công tác này trong thời gian tới sẽ tiếp tục được Chi cục Kiểm Lâm Hà Nội thực hiện thường xuyên hơn, để nâng cao nhận thức, hiểu biết về bảo vệ rừng của các em học sinh và cộng đồng dân cư đang sinh sống tại các địa phương có rừng

và gần rừng. Chương trình tuyên truyền lựa chọn đối tượng là học sinh nên đã có sức lan tỏa rộng rãi từ nhà trường tới gia đình, cộng đồng nơi các em đang sinh sống, mọi người cùng có ý thức bảo vệ rừng thì rừng sẽ được bảo vệ tốt. Bên cạnh đó, cần mở rộng đối tượng tuyên truyền đối với các em học sinh là việc làm cần thiết để các em có cơ hội tìm hiểu về rừng, khám phá về rừng sâu sắc hơn, hiểu biết nguồn tài nguyên quý giá của địa phương, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái, môi trường sống... tạo đà phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng.

Rừng là tài nguyên quý báu của dân tộc, là nơi trú ngụ của nhiều loài động thực vật quý hiếm, rừng cung cấp gỗ cho đời sống sinh hoạt của con người, giúp điều hòa không khí, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn nước cho chúng ta, giúp ngăn chặn các hiện tượng thiên tai như lũ lụt, sạt lở đất... Rừng có ý nghĩa to lớn đối với cuộc sống như vậy nên việc bảo vệ rừng không chỉ là ý thức, trách nhiệm mà phải trở thành hành động của mọi tầng lớp xã hội. Với nhiều hình thức tuyên truyền tại các trường, hàng nghìn em học sinh đã được tìm hiểu về sự cần thiết để bảo vệ và phát triển rừng. Qua đó, không chỉ nâng cao ý thức trách nhiệm của các em mà còn thông qua các em sẽ là cầu nối để chương trình được lan tỏa ra cộng đồng, gia đình, bạn bè của các em./.

Lưu Phương

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÊ MINH HOAN KHẢO SÁT THỰC TẾ TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI, TIÊU THỤ THỊT LỢN TẠI HÀ NỘI



Tuần qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Lê Minh Hoan cùng lãnh đạo Cục chăn nuôi, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã đi khảo sát thực tế tình hình chăn nuôi, tiêu thụ thịt lợn tại Hà Nội.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, giá thịt lợn hơi tăng dần từng ngày và dự kiến tiếp tục sẽ tăng trong thời gian tới, tạo điều kiện cho các hộ tái đàn, tăng đàn phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong các tháng cuối năm. Hiện các trang trại trên địa bàn thành phố đang bán thịt lợn hơi với giá khoảng 45.000 - 49.000 đồng/kg và dự đoán giá sẽ tăng dần lên và có thể lên tới 70.000- 80.000 đồng/kg vào dịp cuối năm. Theo các chủ trang trại, việc tái đàn lúc này người chăn nuôi không quá lo lắng vì theo quy luật thị trường, khi các hoạt động được nới lỏng, nhu cầu tiêu dùng nhiều hơn ắt giá lợn sẽ tăng.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, 9 tháng năm 2021, sản lượng thịt lợn hơi xuất

chuồng toàn TP ước tính 168.000 tấn, tăng 6,4% so với cùng kỳ. Dự kiến sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng trong 3 tháng cuối năm 2021 là 62.000 tấn. Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành chăn nuôi Hà Nội chịu tác động mạnh. Giá cả thị trường sản phẩm chăn nuôi, con giống biến động tuy từng thời điểm, không ổn định. Trong những ngày qua giá thịt lợn hơi có sự chênh lệch lớn từ 35.000 (tuần trước) lên đến 49.000 đồng/kg (giữa tuần vừa qua).

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Lê Minh Hoan, giải pháp hiện nay để bình ổn giá thịt lợn là cần thiết nhưng cần xem xét kỹ để có giải pháp tác động vào yếu tố cốt lõi, đó chính là thị trường. Theo đó, cần kích hoạt các bếp ăn tập thể, nhà hàng, hoạt

động du lịch. Các địa phương trên cả nước thống nhất về biện pháp bảo đảm giao thông đi lại, vận chuyển hàng hoá thuận lợi trong điều kiện bình thường mới. Cũng theo Bộ trưởng: Dịch Covid-19 và giãn cách xã hội vừa qua cũng cho thấy chúng ta phải nhìn nhận lại ngành chăn nuôi, một cách tổng thể, nắm bắt rõ từ chăn nuôi truyền thống, nhỏ lẻ đến chăn nuôi có tổ chức, tập trung để từ đó xây dựng, hoạch định chính sách sao cho phù hợp với thực tiễn. Sắp tới, Bộ Nông nghiệp & PTNT sẽ đẩy mạnh chính sách về tăng cường liên kết chuỗi chăn nuôi nhằm chia sẻ rủi ro cho người nông dân. Đây là yếu tố quan trọng để tạo nên hệ sinh thái chăn nuôi bền vững, giải quyết bài toán rủi ro về dịch bệnh và rủi ro về thị trường./.

Lưu Phương

DIỄN ĐÀN KẾT NỐI GIAO THƯƠNG NÔNG SẢN GIỮA HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ



UBND TP Hà Nội phối hợp với Bộ Nông nghiệp & PTNT vừa tổ chức Diễn đàn chia sẻ thông tin, kết nối giao thương nông lâm thủy sản giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Chương trình nằm trong chuỗi Diễn đàn kết nối nông sản 970 do Bộ Nông nghiệp & PTNT khởi xướng. Sự kiện được xem là lớn nhất trong số 8 phiên đã tổ chức với sự tham gia trực tuyến của đại diện 41 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho rằng: Nhu cầu tiêu thụ nông lâm thủy sản của Hà Nội trong giai đoạn cuối năm, cận Tết Nguyên đán là rất lớn. Vì vậy, thành phố mong muốn các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, kết nối cung ứng các mặt hàng thiết yếu,

có chất lượng cao cho người dân Thủ đô. Bên cạnh đó, Hà Nội luôn sẵn sàng hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn từ các tỉnh, thành phố, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, đơn vị các tỉnh, thành phố tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại giới thiệu nguồn cung sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn đến các kênh phân phối, siêu thị, chuỗi thực phẩm Hà Nội...

Tại Diễn đàn, nhiều ý kiến từ đại diện các tỉnh, TP đều bày tỏ mong muốn được kết nối, cung ứng sản phẩm, hàng hoá cho Thủ đô. Đây cũng là nhu cầu từ chính nội tại các địa phương. Các địa phương cũng đề xuất Hà Nội đa dạng các hoạt động kết nối, giao thương. Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Công Thương cung cấp thông tin thị trường thường xuyên hơn để các địa phương chủ động phương án sản xuất, kinh doanh...

Phát biểu tổng kết Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Trần Thanh Nam cho rằng, để việc kết nối đạt hiệu quả cao nhất, các tỉnh, thành phố cần lập danh sách đầu mối cung ứng cụ thể có năng lực sản xuất, kinh doanh cung ứng tốt cho Hà Nội. Cùng với phát triển về khối lượng, các địa phương cần đặc biệt chú trọng về chất lượng nông sản, bảo đảm các tiêu chuẩn, quy chuẩn và an toàn thực phẩm./.

Huy Hoàng

KIỂM TRA SỰ CỐ SẠT LỖ ĐÊ ĐIỀU TRÊN ĐỊA BÀN 2 HUYỆN ĐÔNG ANH VÀ GIA LÂM



Đoàn công tác liên ngành Hà Nội gồm đại diện Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị, địa phương liên quan đã có buổi kiểm tra hiện trường sự cố sạt lở công trình thủy lợi, bãi sông trên địa bàn 2 huyện Đông Anh và Gia Lâm.

Tại Trạm bơm Ấp Bắc (huyện Đông Anh), đoàn công tác ghi nhận toàn bộ phần mái kênh dẫn thượng lưu vào bể hút Trạm bơm Ấp Bắc bị trôi trượt và sụt lún; một số vị trí có hiện tượng phình chân mái kênh,

đứt gãy mạch... Nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng các trận mưa lớn vừa qua cộng với tuyến kênh này đã được xây dựng từ lâu; phần đáy kênh và bờ kênh có độ chênh lớn...

Kiểm tra tại bãi sông thôn Sơn Hồ, xã Văn Đức (huyện Gia Lâm), theo ghi nhận, dọc bờ sông có nhiều vị trí sạt lở với tổng chiều dài khoảng 600m; trên mặt bãi sông xuất hiện nhiều vết nứt rộng 5-10cm, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở. Sự cố làm mất nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp của thôn Sơn Hồ, xã Văn Đức.

Sau buổi kiểm tra thực tế, đoàn công tác sẽ báo cáo, đề xuất thành phố xem xét, bố trí kinh phí xây dựng công trình khắc phục sự cố, chống sạt lở bãi sông. Đoàn công tác cũng đề nghị công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội và địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở; bố trí lực lượng làm nhiệm vụ cảnh báo, ngăn người dân vào khu vực xảy ra sự cố./.

Nguyễn Văn

KHẨN TRƯỞNG TÌM RA GIẢI PHÁP HỖ TRỢ TIÊU THỤ, DẪN BÌNH ỔN GIÁ THỊT LỢN

Vừa qua, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành chức năng nhằm đánh giá thực trạng chăn nuôi, tiêu thụ thịt lợn và giải pháp tăng cường quản lý, bình ổn thị trường, bảo đảm quyền lợi của người chăn nuôi, người tiêu dùng, ổn định sản xuất.

Theo báo cáo của các bộ, ngành chức năng, từ đầu năm 2021 đến nay, giá lợn hơi liên tục giảm, đặc biệt từ tháng 9 đến nay, giá lợn hơi giảm mạnh (tháng 3, 4/2021 giá 70.000-75.000 đồng/kg; tháng 8, 9/2021 giá còn 42.000-50.000 đồng/kg; đến thời điểm hiện tại, dao động 35.000-45.000 đồng/kg, đặc biệt có một số địa phương giá xuống dưới 35.000 đồng/kg). Trong khi đó, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, gây khó khăn cho người chăn nuôi, nhất là các hộ nông dân chăn nuôi nhỏ lẻ. Giá sản phẩm chăn nuôi nói chung và giá lợn hơi nói riêng vẫn đang ở mức thấp, người chăn nuôi thua lỗ, nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất, nguồn cung trong những tháng tới, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán 2022 nếu không có giải pháp phù hợp, hữu hiệu...

Tại cuộc họp, các ý kiến đã đề xuất một số giải pháp trước mắt và lâu dài để tháo gỡ những khó khăn cho chăn nuôi lợn, giúp người chăn nuôi giảm bớt khó khăn, có điều kiện tái đàn.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cho rằng, mức chênh lệch giữa giá xuất chuồng và giá thành phẩm đến tay người tiêu dùng là bất hợp lý. Dù vận hành theo cơ chế thị trường, tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, cần có giải pháp điều hành từ các cơ quan nhà nước.

Khẳng định Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sẽ khẩn trương đưa ra giải pháp hỗ trợ tiêu thụ, dẫn bình ổn giá, bảo đảm lợi ích hài hòa của các bên gồm người chăn nuôi, các khâu trung gian, người tiêu dùng, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ về lĩnh vực tài chính. Bộ Công Thương khẩn trương tổ chức các cuộc họp, làm việc với các địa phương để khôi phục hoạt động các chợ đầu mối, chợ truyền thống; mở các cửa hàng bình ổn giá để thúc đẩy tiêu dùng.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu phải tổ chức thanh, kiểm tra, làm rõ chi phí của từng khâu trong chuỗi giá trị; thanh, kiểm tra sự chênh lệch giá bán (giữa giá thịt lợn hơi và giá bán tại chợ, siêu thị); rà soát lại việc xuất - nhập khẩu thịt lợn; kịp thời xử lý những

vi phạm nếu có. Bộ Nông nghiệp & PTNT tăng cường quản lý giá bán các sản phẩm đầu vào của ngành, nhất là thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y.../.

NT (Theo Hà Nội mới)

ĐẢM BẢO HÀNG HÓA PHỤC VỤ NHÂN DÂN TẾT NHÂM DẦN 2022



Sở Công thương Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 4434/KH- SCT về phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn thành phố. Mục đích của Kế hoạch nhằm bảo đảm sản xuất, lưu thông, cân đối cung cầu, bình ổn thị trường mặt hàng thiết yếu gắn với việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nhâm Dần 2022. Theo dự báo của Sở Công Thương, tổng giá trị hàng Tết sẽ đáp ứng đủ nhu cầu của khoảng 10,33 triệu người hiện đang sinh sống, làm việc, học tập tại Hà Nội.

Trên cơ sở đó, Thành phố Hà Nội xác định nhóm hàng cần đảm bảo cung cầu trong dịp Tết gắn với công tác phòng, chống dịch gồm: Mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như: gạo, thịt bò, thịt lợn, thịt gà, thủy hải sản, trứng gà, vịt, thực phẩm chế biến, rau củ, trái cây tươi; các mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp Tết gồm: nông lâm sản khô (măng, miến, mộc nhĩ...), bánh mứt kẹo, rượu bia, nước giải khát, hoa tươi, cây cảnh, xăng dầu, may mặc, điện máy... Mặt hàng phục vụ công tác phòng, chống dịch: khẩu trang kháng khuẩn, nước rửa tay sát khuẩn.

Theo Kế hoạch của Sở Công thương, hiện, kênh bán hàng truyền thống trên địa bàn Thủ đô gồm: 28 hệ thống trung tâm thương mại; 123 hệ thống siêu thị; 449 chợ; 1.800 cửa hàng tiện lợi; hàng chục nghìn cửa hàng tạp hóa trên địa bàn các quận, huyện, thị xã; 141 chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn, có thể kết nối với 1.130 đầu mối, chuỗi, cơ sở cung ứng nông, lâm, thủy sản của 45 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các kênh bán hàng đa phương tiện: Bán hàng qua website, hotline, App... với khoảng 35 doanh nghiệp và 565 địa điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu bán hàng theo hình thức trực tuyến.

Trong trường hợp cần thiết khi xảy ra dịch bệnh trên địa bàn, có thể sử dụng: 2.500 địa điểm tại các quận, huyện sẵn sàng bố trí làm kho và điểm bán hàng lưu động; các điểm trung chuyển hàng hóa đã dự kiến; chuyển các địa điểm bán các mặt hàng không thiết yếu (siêu thị, cửa hàng, nhà hàng) sang bán hàng hóa thiết yếu...

Nhận định diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn còn phức tạp, trong dịp Tết 2022, hoạt động mua sắm hàng hóa tại các điểm kinh doanh sẽ thu hút đông người dân mua sắm, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch, Sở Công Thương yêu cầu bên cạnh bảo đảm nguồn cung các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân dịp Tết, cần chuẩn bị phương án bảo đảm hàng hóa sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn theo các cấp độ diễn biến của dịch.

Sở Công Thương Hà Nội sẽ chủ động hướng dẫn các doanh nghiệp vừa bảo đảm phân phối hàng hóa, vừa bảo đảm phòng chống dịch bệnh, phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố nhằm nguồn cung đối với các mặt hàng thiết yếu và tổ chức các hoạt động kết nối sẵn sàng khai thác hàng hóa đưa về Hà Nội đáp ứng đầy đủ nhu cầu nhân dân dịp Tết; hỗ trợ Sở Công Thương các tỉnh, thành phố triển khai bán hàng tại các điểm cố định của thành phố và các tuần hàng trên địa bàn.

Để bảo đảm công tác phòng chống dịch, Sở Công Thương Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp phân phối, bán lẻ bố trí thêm lực lượng nhân viên phục vụ, mở thêm quầy thanh toán, mở rộng các hình thức thanh toán trực tuyến (QR code, thẻ thanh toán, ví điện tử...), bố trí nhân viên phân luồng khách đến mua hàng, thanh toán để phục vụ nhân dân nhanh chóng, đồng thời hạn chế lây nhiễm dịch tại điểm bán./.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

KỸ THUẬT NUÔI CHIM BỒ CÂU NHỐT CHUÔNG

Khác với mô hình nuôi thả, nuôi chim bồ câu nhốt lại được phân chia theo từng nhóm và được nuôi trong môi trường khép kín hoàn toàn.

Chuồng trại

Chuồng nuôi đảm bảo đủ ánh sáng, khô thoáng, tránh được gió lùa, có diện tích đủ hoặc rộng rãi cho sự hoạt động của chim.

Vật liệu làm chuồng nuôi bồ câu khá đa dạng, thường sử dụng sắt, tôn, nhựa, bê tông cốt thép, lưới thép B40...

Kiểu làm chuồng phổ biến nhất là chuồng nuôi chim bồ câu nhiều tầng làm bằng khung thép, kích thước phụ thuộc vào số ô chuồng. Theo đó, có thể làm 2 tầng chuồng, có tổng cộng 8 - 10 ngăn. Chiều cao của chuồng tính từ mặt đất đến phần sàn thấp nhất là 60 cm, đảm bảo khô ráo, thoáng mát, hợp vệ sinh và vừa tầm chăm sóc.

Chuồng nuôi được chia thành các ô, mỗi ô chuồng có kích thước 40 x 60 x 50 (cm). Mỗi một ô chuồng sẽ có một cửa ra vào nhỏ, kích thước 20 x 20 (cm) để thuận tiện cho việc bắt chim phòng trị bệnh hoặc xuất bán.

Ở đáy của mỗi ô chuồng đều làm bằng lưới thép để bảo đảm cho việc thoát phân. Bên dưới lưới thép, cách khoảng 5 cm có một tấm hứng phân làm bằng nhựa hoặc tôn có độ nghiêng nhẹ, có thể kéo ra đẩy vào một cách dễ dàng. Trung bình khoảng 1 - 2 ngày phải tiến hành thay rửa một lần, đổ phân vào hố chứa hoặc bao tải tiếp tục xử lý, tránh ô nhiễm môi trường, phát sinh khí độc hại...

Máng ăn có thể làm bằng tre hoặc tôn, kích thước dài 15 cm, rộng 5 cm, sâu 5 - 10 (cm).

Máng uống có thể tận dụng lon, chai nhựa, vỏ lon

bia, vỏ nước giải khát, cốc nhựa. Máng có đường kính 5 - 6 cm, cao 8 - 10 cm.

Con giống

Tùy vào mục đích nuôi mà lựa chọn chim bồ câu khác nhau. Nếu mua giống chim bồ câu sinh sản thì nên chọn các cặp chim đã được ghép sẵn với nhau (1 trống, 1 mái). Trường hợp nuôi lấy thịt thì nên chọn chim trống, vì chim bồ câu trống khỏe mạnh hơn và phát triển nhanh hơn. Tuy nhiên, mô hình nuôi bồ câu nhốt hoàn toàn phù hợp với nuôi thương phẩm, đặc biệt là giống chim bồ câu Pháp.

Chim bồ câu giống phải đảm bảo khỏe mạnh, nhanh nhẹn, không có dị tật và bộ lông mượt. Thời điểm chọn mua chim giống tốt nhất là khi chim được 4 - 6 tháng tuổi.

Nên chọn các cơ sở uy tín để mua được chim giống có chất lượng cao. Tránh mua chim giống không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc được bán đại trà ngoài chợ.

Chăm sóc

Khi nuôi nhốt, chim bồ câu chỉ có một nguồn thức ăn duy nhất là do người nuôi cung cấp, vì vậy, cần quan tâm đặc biệt đến số lượng cũng như chất lượng thức ăn. Chim bồ câu thích ăn các loại đậu, ngô, thóc. Mỗi ngày cho ăn 2 lần, nên tập cho chúng thói quen ăn đúng giờ, thường là 6 giờ sáng và 2 giờ chiều. Ngoài ra, khi nuôi nhốt, người nuôi cần phải bổ sung thêm chất khoáng, đặc biệt là muối ăn. Thức ăn khoáng bổ sung được trộn gồm: Chất khoáng Premix khoảng 90% + muối ăn 5% + viên sỏi nhỏ cỡ bằng hạt đậu xanh khoảng 5%.

Chim bồ câu là loài có nhu cầu về nước uống khá ít, vì vậy, không cần cho quá nhiều nước, chỉ cần cung cấp khoảng 50 - 90 ml/ngày/con. Nước cho chim uống phải sạch, pha với vitamin và được thay hàng ngày.

Chim bồ câu là loại chim có sức đề kháng mạnh, hơn nữa khi nuôi theo hình thức này sẽ hạn chế khả năng lây lan của mầm bệnh. Tuy nhiên, người nuôi vẫn cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh. Định kỳ 3 lần/năm thực hiện tiêm vaccine cho chim. Cùng đó, thường xuyên vệ sinh sạch sẽ chuồng trại, phòng tránh chó, mèo, chuột hay chim lạ tấn công và định kỳ phun thuốc khử trùng để tiêu diệt mầm bệnh./

Theo tapchigiacam.vn

DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2021)

1. Xu thế thời tiết 10 ngày:

Ngày 01, khu vực ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường lệch Đông. Từ ngày 02 - 06, áp cao lục địa suy yếu chậm. Khoảng ngày 07/11 áp cao lục địa được tăng cường yếu trở lại, sau ổn định và suy yếu dần.

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:

Ngày 01, 02: Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió Đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh.

Từ ngày 05 - 07: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió Đông nam cấp 2. Đêm và sáng trời lạnh.

Ngày 03, 04: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa,

mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây có lúc hửng nắng. Gió Đông nam cấp 2. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 08 - 10: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông bắc cấp 2. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ trung bình: 22.5 - 23.5°C.

Nhiệt độ cao nhất: 27 - 29°C.

Nhiệt độ thấp nhất: 18 - 20°C.

Lượng mưa phổ biến: 15 - 30mm.

Độ ẩm trung bình: 80 - 85%.

Tổng số giờ nắng: 30 - 40 giờ.

Theo Đài KTTV KVĐB Bắc Bộ

PHÁT HIỆN SỚM, XỬ LÝ KỊP THỜI, KHÔNG ĐỂ BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI LÂY LAN

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Công văn số 556-CV/BTGTU về đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi.

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội về nội dung trên, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; các sở, ngành liên quan; Ban Tuyên giáo quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy... chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về "Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn châu Phi" và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và thành phố Hà Nội.

Từ đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ đàn gia súc, đặc biệt là đàn lợn của từng hộ gia đình, từng thôn, từng xã, từng huyện, thị xã; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội, huy động các lực lượng của đơn vị, địa phương để phát hiện sớm, xử lý kịp thời, quyết liệt, triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan...

Bên cạnh đó, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, hệ thống thông tin truyền thông ở địa phương, đơn vị đẩy mạnh công

tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để cán bộ, đảng viên, các tổ chức, người chăn nuôi và cộng đồng nắm vững, nắm chắc, hiểu rõ mức độ nguy hiểm, các chế tài xử lý đối với tổ chức, cá nhân không chấp hành nghiêm quy định của pháp luật và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền trong phòng, chống bệnh dịch.

Đồng thời, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch; làm tốt công tác định hướng dư luận để người dân, người tiêu dùng hiểu rõ, hiểu đúng, không gây hoang mang trong xã hội...

Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp để thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác tới người dân các hướng dẫn, quy định của Trung ương và thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh, bố trí địa điểm tiêu hủy lợn, sản phẩm của lợn tiêu hủy do mắc bệnh theo đúng quy định; các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố, nhất là những khu vực phát hiện và xử lý ổ dịch. Tuyên truyền để người dân tiêu thụ, sử dụng thịt lợn an toàn, góp phần hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi trong bối cảnh phải vượt qua khó khăn do tác động tiêu cực của dịch Covid-19...

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp & PTNT, từ ngày 2/10/2021, bệnh Dịch tả lợn châu Phi đã xuất

hiện trở lại trên địa bàn Hà Nội. Đến hết ngày 7/10, đã xảy ra tại 55 hộ ở 27 thôn thuộc 15 xã của huyện Ba Vì. Đáng ngại, có nguy cơ tái phát bệnh Dịch tả

lợn châu Phi là rất cao và lây lan diện rộng trong thời gian tới./.

NT (Theo Hà Nội mới)

TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ



Từ ngày 02/10/2021 đến nay, bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra và có diễn biến rất phức tạp tại huyện Ba Vì và huyện Phúc Thọ. Tính đến ngày 18/10/2021, bệnh đã làm chết và tiêu hủy 5.130 con lợn với trọng lượng tiêu hủy 308.758,5kg.

Để chủ động ngăn chặn kịp thời, không để bệnh Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trở lại trên diện rộng, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3341/SNN-CNTY đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện các nội dung sau:

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã: Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi; Tăng cường công tác chủ động giám sát dịch bệnh, đặc biệt là tại các xã, phường, thị trấn có tổng đàn lợn lớn, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm ngay khi có dịch bệnh được phát hiện; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không chủ động khai báo; Tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, không để động vật, sản phẩm động vật mang mầm bệnh vào địa phương làm lây lan dịch bệnh. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực chăn nuôi, giết mổ và phòng, chống dịch bệnh, kiên quyết ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt cần có biện pháp kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc lợn nhập về từ huyện Ba Vì; Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tiếp nhận khai báo

chăn nuôi, cập nhật kê khai hoạt động chăn nuôi của các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi; Chỉ đạo, tổ chức và tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của địa phương, hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc cơ sở chăn nuôi và môi trường xung quanh; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; tuyệt đối không bán chạy lợn bệnh, không vứt xác lợn chết ra ngoài môi trường; tiêm phòng vắc xin đầy đủ cho đàn lợn, đặc biệt là vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Riêng Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì, ngoài các nội dung nêu trên, cần tập trung thực hiện các nội dung sau: Tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi hiệu quả ngay từ đầu; xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để dịch phát sinh kéo dài; Tổ chức vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường và tiêu hủy lợn mắc bệnh đảm bảo đúng quy định; Đối với các xã, thị trấn đang có bệnh DTLCP, nghiêm cấm giết mổ, đưa vào, mang ra hoặc lưu thông lợn và sản phẩm từ lợn trong vùng có dịch, trừ trường hợp được phép vận chuyển động vật, sản phẩm động vật theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 07/2016/TT-BNN-PTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những tổ chức, cá nhân vận chuyển, giết mổ, buôn bán lợn, sản phẩm từ lợn nhiễm bệnh, làm lây lan dịch bệnh và không khai báo kịp thời dịch bệnh. Nghiêm cấm tái đàn lợn trên địa bàn đã công bố dịch cho đến khi có Quyết định công bố hết dịch của cơ quan có thẩm quyền để làm giảm động vật cảm nhiễm với bệnh DTLCP.

Tổ chức thông tin, tuyên truyền liên tục để người dân biết và chủ động hợp tác trong phòng, chống dịch bệnh; Thành lập các Đoàn công tác do Lãnh đạo

UBND các cấp làm trưởng đoàn trực tiếp đi kiểm tra tại các ổ dịch và các vùng nguy cơ cao để chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn công tác phòng, chống dịch tại cơ sở.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp & PTNT cũng yêu cầu Chi cục Chăn nuôi và Thú y tham mưu, tổng hợp, báo cáo Sở kịp thời tình hình dịch bệnh, kết quả triển khai, các giải pháp phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn thành phố; Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch theo quy định; Chỉ đạo các phòng chuyên môn, Trạm Chăn nuôi và Thú y các quận, huyện, thị xã phân công cán bộ, nhân viên thú y giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại cơ sở,

đảm bảo phát hiện và báo cáo kịp thời. Phối hợp cùng các ban, ngành của UBND cấp huyện kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; Thành lập tổ công tác làm nhiệm vụ ứng trực để thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên môn và phối hợp hỗ trợ UBND huyện Ba Vì và các huyện, thị xã có bệnh DTLCP; Chuẩn bị đầy đủ, vật tư, hóa chất sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch; Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về tác hại, tính chất lây lan và các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

TX (TH)

TẬP TRUNG TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT, ĐỒNG BỘ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM CÁC THÁNG CUỐI NĂM 2021 VÀ ĐẦU NĂM 2022



Theo nhận định của Bộ Nông nghiệp & PTNT, nguy cơ dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022 trên cả nước là rất cao vì: Tổng đàn gia súc, gia cầm rất lớn và có thể tiếp tục gia tăng mạnh vào các tháng cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán, trong khi chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ trọng lớn; Tỷ lệ gia súc, gia cầm được tiêm phòng thấp, nhiều đàn chưa hoặc không được tiêm phòng; Các loại mầm bệnh lưu hành với tỷ lệ cao ở phạm vi rộng, trong đó có các loại mầm bệnh tồn tại lâu ngoài môi trường, chưa có thuốc điều trị và vắc xin phòng bệnh (như bệnh Dịch tả lợn Châu Phi), lây lan nhanh và rộng do các véc tơ truyền bệnh (như vi rút gây bệnh Viêm da nổi cục); Nhu cầu vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật các

tháng cuối năm tăng mạnh, trong khi giết mổ nhỏ lẻ chiếm tỷ lệ cao; Thời tiết biến động bất lợi khiến các loại mầm bệnh phát triển, lây lan; Công tác phòng, chống dịch bệnh động vật thời gian qua bị ảnh hưởng rất lớn do dịch bệnh Covid-19, nhất là tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo quy định.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp & PTNT tại Chỉ thị số 6477/CT-BNN-TY ngày 08/10/2021 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các nội dung sau:

Bố trí các nguồn lực để tổ chức có hiệu quả các Chương trình, kế hoạch quốc gia phòng, chống dịch bệnh động vật đã được UBND Thành phố ban hành; đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật.

Tăng cường thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các hộ chăn nuôi, trang trại, trong việc chủ động phòng chống bệnh Cúm gia cầm, Lở mồm long móng gia súc, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác trên đàn gia súc, gia cầm. Khai báo kịp thời khi đàn vật nuôi có biểu hiện dịch bệnh nguy hiểm, tuyệt đối không được giấu dịch, không bán chạy gia súc, gia cầm mắc dịch hoặc nghi mắc dịch, không vứt xác gia súc, gia cầm ra môi trường.

Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm có hiệu quả; Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn quản lý, giám sát chặt chẽ đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn, thực hiện tốt công tác giám sát dịch bệnh, phát hiện sớm, xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra, không để lây lan ra diện rộng; Chỉ đạo các phòng chức năng, các cơ quan chuyên môn trực thuộc tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai công tác phòng, chống dịch. Xử lý nghiêm đối với các địa phương để xảy ra dịch bệnh do chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch.

Rà soát, tổ chức tiêm phòng bổ sung vắc xin phòng các bệnh, bảo đảm tiêm phòng cho tối thiểu 80% tổng đàn, đặc biệt các bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm, lở mồm long móng, tai xanh, viêm da nổi cục, dại,...

Tổ chức các đợt vệ sinh tiêu độc môi trường theo kế hoạch để tiêu diệt các loại mầm bệnh ở môi trường; Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các

biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao, có biện pháp ngăn chặn các loài véc tơ truyền bệnh xâm nhập vào chuồng nuôi, phun thuốc sát trùng, thuốc diệt các loài véc tơ truyền bệnh.

Tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; Chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, chế biến các sản phẩm không đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

Bố trí kinh phí cho công tác tiêm phòng, vệ sinh tiêu độc, hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh; Chỉ đạo UBND cấp xã công khai định mức hỗ trợ thiệt hại khi dịch bệnh xảy ra theo quy định của Thành phố để nhân dân biết và chủ động khai báo dịch bệnh./.

TX (TH)

HỎI ĐÁP KỸ THUẬT:

Câu hỏi: Xin cho biết cách phòng trị bệnh chướng hơi dạ cỏ như thế nào?

Trả lời: Bệnh này thường gặp ở bò chần thả, xảy ra nhiều vào đầu mùa mưa, bò ăn nhiều cỏ non hoặc ăn nhiều cây họ đậu có chứa chất Saponin. Khi bò nhai lại sẽ tạo các thể sỏi bọt cản trở sự ợ hơi, hơi sinh ra nhanh không thoát đi được tích tụ lại làm dạ cỏ căng phồng, nếu không can thiệp kịp thời bò sẽ chết do ngạt thở.

Để phòng bệnh, cần chú ý khi chần thả bò cần tránh những khu vực có nhiều cây họ đậu, tránh chuyển đổi nhanh khẩu phần ăn khi cho bò ăn thức ăn khô, thô sang cho ăn quá nhiều thức ăn xanh, non cùng một lúc.

Điều trị: Trước hết cần cho bò đứng 2 chân trước lên cao để dạ cỏ không chèn ép vào phổi và tim. Sau đó cho uống 1 trong các loại dung dịch như: Dung dịch thuốc tím: 1 g/lít nước, uống 3 - 5 lít; Nước dưa chua: 3 - 5 lít; Bia hơi: 3 - 5 lít. Nếu chướng hơi do bò ăn phải nhiều cây họ đậu có chất Saponin thì cho uống 100 - 250 ml dầu thực vật. Song song với đó ta dùng rơm chà xát hay cám nóng bọc vào mảnh vải rồi chà sát nhiều lần, mỗi lần 30 - 60 phút ở hông bên trái, nhằm tăng nhu động dạ cỏ, kích thích ợ hơi. Hoặc dùng tay nắm lưỡi bò kéo ra kéo vào nhiều lần

để kích thích ợ hơi. Cũng có thể dùng bẹ chuối đập dập chấm chút muối thọc vào vùng hầu của bò để tạo phản xạ ợ, ợ hơi, hoặc dùng ống thông thực quản cho ống thông vào dạ cỏ, đồng thời dùng tay ép vào hõm hông trái xong hạ đầu ống thông xuống cho thức ăn và hơi thoát ra ngoài. Tăng cường nhu động dạ cỏ bằng cách chích dưới da thuốc Pilocarpine 3%: 6 - 10 ml/lần/ngày, liên tục 2 - 3 ngày.

Trong trường hợp dùng các cách trên không có hiệu quả, dạ cỏ vẫn căng hơi có khả năng tử vong thì phải cấp cứu bằng cách chọc Trocard (tuy nhiên cần có cán bộ kỹ thuật thú ý thực hiện hoặc hướng dẫn). Cách làm như sau: Cố định chặt bò, sát trùng chỗ đâm ở hõm hông trái của bò, dùng dao rạch 1 đoạn da khoảng 1 cm. Chọc Trocard vào, hướng mũi Trocard về chân trước, rút lõi từ từ để hơi thoát ra từ từ. Nếu cho hơi thoát nhanh thì áp lực máu ở não bị giảm đột ngột, bò có thể bị sốc và chết. Khi muốn lấy Trocard ra phải cho lõi vào, nếu không thức ăn sẽ vào xoang bụng gây viêm phúc mạc. Sau đó cần tiêm kháng sinh 3 - 5 ngày để chống nhiễm trùng. Tiêm Vitamin B, C, cafein để trợ sức, chăm sóc hộ lý tốt cho bò.

Theo nguoiichannuoi.com.vn

ĐỊA CHỈ XANH:

HỢP TÁC XÃ RAU QUẢ SẠCH CHÚC SƠN



Hợp tác xã Rau quả sạch Chúc Sơn có địa chỉ tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội được thành lập từ tháng 4 năm 2016. Khi mới thành lập, Hợp tác xã (HTX) rau quả sạch Chúc Sơn có 16 thành viên, sản xuất trên diện tích 5ha. Qua quá trình hoạt động và phát triển, đến nay HTX phát triển lên 36 thành viên, sản xuất trên diện tích 17,8ha theo quy trình VietGAP và GlobalGAP. HTX còn mở rộng thêm chi nhánh ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La để phát triển thị trường.

Hợp tác xã Rau quả sạch Chúc Sơn là đơn vị đầu tiên trên địa bàn huyện Chương Mỹ đầu tư mở rộng quy mô diện tích trồng rau theo quy trình kỹ thuật của các chuyên gia Nhật Bản. Chỉ sau hai năm tham gia, được các chuyên gia Nhật Bản chuyển giao kỹ thuật, vụ đông năm 2017, HTX Rau quả sạch Chúc Sơn đã triển khai trồng hàng chục loại rau như cải bắp, cải bó xôi, cải chíp, cải canh, cà chua, củ cải tròn...

Theo ông Hoàng Văn Thám – Giám đốc HTX chia sẻ: "Năm 2020, mặc dù thời tiết không thuận lợi, dịch covid 19 kéo dài ảnh hưởng không nhỏ đến HTX. Nhưng nhờ sự vào cuộc của lãnh đạo HTX, sự giúp đỡ của ngành nông nghiệp Hà Nội nên HTX đã giữ ổn định và mở rộng sản xuất. Tổng diện tích HTX quản lý, sản xuất theo kế hoạch là 17,8ha trong đó diện tích chứng nhận VietGAP 12,8ha, chứng nhận Global GAP 5ha; HTX đã tổ chức sản xuất và hợp đồng sản xuất gieo trồng trên 30 chủng loại rau, có một số giống rau mới được đưa vào sản xuất như cải xôi Nhật, cà chua bi. Chi nhánh HTX tại Mộc Châu đã ký hợp đồng với các hộ sản xuất tại Mộc Châu – Sơn La diện tích 5ha VietGAP để cung cấp rau trái vụ từ

tháng 05 đến tháng 10 nhằm đảm bảo cung ứng đủ các loại rau cho khách hàng ổn định trong năm".

Quá trình trồng rau của HTX Rau quả sạch Chúc Sơn, các thành viên áp dụng nghiêm ngặt theo quy trình sản xuất của Nhật Bản. Phân bón được sử dụng là phân chuồng đã được ủ và một số loại phân bón vô cơ có nguồn gốc rõ ràng. Mô hình áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM để hạn chế sâu bệnh hại. Ngoài ra, HTX Rau quả sạch Chúc Sơn chỉ sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, kết hợp sử dụng che phủ vải không dệt đã cho hiệu quả tốt.

HTX Rau quả sạch Chúc Sơn cũng là một trong những đơn vị đầu tiên trên địa bàn huyện Chương Mỹ được tiếp cận và áp dụng công nghệ viễn thám, hệ thống quan trắc thời tiết áp dụng vào sản xuất rau an toàn. Thông qua trạm thời tiết thông minh iMentos 3.3 A – G với hệ thống quan trắc và camera truyền hình ảnh về khu nhà điều hành, từ đây, người phụ trách dễ dàng cập nhật thông tin từ khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch đến in tem, nhãn tự động, minh bạch hóa toàn bộ quá trình sản xuất. Với bán kính phủ sóng 15km, trạm quan trắc dự báo chính xác nhiệt độ, tốc độ gió, lượng mưa, độ ẩm của đất... Giúp người quản lý nắm bắt được tình hình sâu bệnh cũng như sinh trưởng để có kế hoạch sản xuất sao cho hiệu quả. Do vậy nguồn rau tại HTX Rau quả sạch Chúc Sơn rất đa dạng từ cà chua, rau muống, rau ngót, rau cải, các loại rau thơm và rau theo mùa, đáp ứng lượng tiêu thụ 3 tấn/ngày, cung cấp cho hơn 20 mươi đơn vị, phân phối cho hệ thống siêu thị lớn (Siêu thị BigC, Siêu thị T – mart...), các bệnh viện lớn, các trường học. Các sản phẩm của HTX đã được người tiêu dùng tin tưởng. Sau khi trừ chi phí mỗi năm HTX thu về hơn 11 tỷ đồng, thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân viên cũng được cải thiện dao động từ 6 triệu – 7 triệu đồng/tháng.

Chia sẻ trong thời gian tới của HTX, ông Thám cho biết thêm: "giai đoạn tới HTX xây dựng và phát triển ổn định vùng sản xuất rau VietGAP 12,8ha. Phát triển vùng sản xuất rau chứng nhận GlobalGAP lên 10ha, mỗi năm sản xuất và tiêu thụ từ 1000 tấn rau các loại, giá trị doanh thu đạt trên 13 tỷ đồng/năm; HTX sẽ chú trọng phát triển và xây dựng các sản phẩm OCOP chủ yếu trà bí đao, trà thơm hoa quả

đảm bảo chế biến các sản phẩm của dự án đã được duyệt; Trà ướp đẳng phục vụ cho bệnh nhân tiểu đường, béo phì. Phần đầu xây dựng được trên 10 sản phẩm OCOP đạt 3 – 4 sao, tập trung cho các sản phẩm chế biến sâu. Thay đổi, nâng cấp hệ thống tem truy xuất nguồn gốc, đảm bảo dễ nhận biết, có tính quảng bá cao, thay thế loại tem trắng đen sang tem màu có logo kèm theo chứng nhận OCOP, bổ sung thông tin truy xuất trên mã QR code”.

GUỒNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH:

HUYỆN MÊ LINH: GOM ĐẤT HÀNG TRĂM HỘ DÂN, THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN HIỆU QUẢ VÙNG TRỒNG SEN



Anh Lã Văn Khanh được xem là người tiên phong trong phát triển nghề trồng sen ở huyện Mê Linh. Từ năm 2011, nhận thấy nhiều diện tích đất canh tác nông nghiệp của bà con thôn Liễu Trì (xã Mê Linh) bị bỏ không do canh tác lúa kém hiệu quả, anh đã thuê khoán để nuôi trồng thủy sản.

Thời gian đầu, do thiếu kinh nghiệm, chưa nắm được kỹ thuật nuôi trồng nên giá trị từ thủy sản không cao. Sau nhiều ngày tháng suy nghĩ, từ năm 2016, anh Khanh chuyển sang trồng sen; hiệu quả mang lại là rất tích cực. Từ 5 ha ban đầu, anh mở rộng diện tích lên thành 40 ha. Đây là diện tích anh thuê lại từ hàng trăm nông dân thôn Liễu Trì không sử dụng.

Hàng năm, anh Khanh sẽ trả cho các hộ dân sản lượng khoảng 25kg thóc/sào thuê mướn. Anh cũng chấp thuận cho các hộ dân được nhận đền bù tài sản trên đất trong trường hợp những diện tích này bị Nhà nước thu hồi, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội của huyện Mê Linh.

Để tạo vùng sản xuất và phát triển sản phẩm trà sen, anh Khanh cùng một số đồng nghiệp đã đứng ra thành lập HTX làng nghề sen Mê Linh. Hiện, trên diện

Mô hình trồng rau sạch của HTX được đánh giá là hệ thống sản phẩm OCOP tiêu biểu của ngành nông nghiệp Thủ đô. Hiện tại, HTX có 6 sản phẩm được UBND Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao gồm: Hành lá, rau muống, rau cải canh, rau mùng tơi, cà chua, rau mùi ta.

Đặng Diện

tích khoảng 60 ha, HTX đang trồng đa dạng các loại sen phục vụ nhu cầu chơi hoa, ướp trà của người dân. Giá trị mang lại từ trồng sen cao hơn canh tác lúa truyền thống ít nhất 5 lần.

Cùng với duy trì ổn định diện tích trồng sen hiện có, HTX làng nghề sen Mê Linh đã liên kết với HTX Tâm Trà Thái của tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, HTX cung cấp hoa sen để đối tác thực hiện việc ướp trà. Song hành với liên kết trên, HTX làng nghề sen Mê Linh cũng từng bước học hỏi, xây dựng quy trình ướp trà riêng. Hiện, mỗi năm HTX cung cấp cho thị trường từ 1 - 2 tấn trà sen.

Trưởng phòng Kinh tế huyện Mê Linh Phạm Thành Đô cho biết, ngoài xã Mê Linh, trên địa bàn huyện còn phát triển một số diện tích trồng sen tại các xã: Đại Thịnh, Thanh Lâm, Tam Đồng, Chu Phan, Tiên Phong. Hầu hết người trồng cũng đều là thành viên, cung ứng một phần hoa sen cho HTX làng nghề sen Mê Linh.

Để thúc đẩy phát triển nghề trồng sen, UBND huyện đã hỗ trợ thiết kế bao bì, nhãn mác cho sản phẩm trà sen của HTX làng nghề sen Mê Linh. Đồng thời, phối hợp với các sở ngành xây dựng thành công thương hiệu “Sen Mê Linh”. Điều này đã và đang giúp sản phẩm trà sen của HTX từng bước có được chỗ đứng trên thị trường.

Đại diện UBND huyện Mê Linh cho biết thêm, hiện, trên địa bàn huyện đang quy hoạch nhiều dự án phát triển giao thông, đô thị. Điều này có thể ảnh hưởng đến định hướng nhân rộng của nghề trồng sen. Tuy nhiên, trước mắt đây vẫn là hướng phát triển kinh tế phù hợp với những diện tích đất nông nghiệp vùng trũng thấp trên địa bàn. Địa phương sẽ tiếp tục duy trì diện tích hiện có gắn với nâng cao chất lượng các sản phẩm từ sen./.

NT (Theo KTĐT)

THỊ TRƯỜNG

ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG

Đối với các mặt hàng lương thực: Duy trì ổn định như sau: Gạo tám Thái có giá từ 18.000 – 20.000 đ/kg, gạo Điện Biên, Hải Hậu dao động từ 16.000 - 17.000 đ/kg, gạo nếp cái hoa vàng giá dao động từ 26.000 - 28.000 đ/kg. Đậu xanh có vỏ giá dao động từ 42.000 – 45.000 đ/kg, lạc nhân giá từ 55.000 – 60.000 đ/kg.

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Giá lợn hơi những ngày gần đây đang có xu hướng tăng trở lại từng ngày và tăng từ 10.000 – 15.000 đ/kg, tại Hà Nội, giá đã tăng lên 45.000-49.000 đ/kg. Bộ Nông nghiệp & PTNT dự kiến, giá lợn hơi sẽ tăng trong khoảng 2 tuần tới sau khi các địa phương từng bước thực hiện việc mở cửa sản xuất trở lại, lúc đó nhu cầu thị trường sẽ đẩy giá lợn tăng lên.

Giá lợn tăng khiến giá thịt thương phẩm tại các chợ cũng “đào chiều” tăng theo. Sau 10 ngày duy trì mức giá 80.000 - 100.000 đ/kg thịt (tùy loại) thì nay, giá thịt lợn các loại đã tăng thêm từ 10.000 - 20.000 đ/kg. Hiện, giá thịt tại các chợ dân sinh dao động từ 90.000 – 120.000 đ/kg. Cụ thể, thịt ba chỉ có giá 120.000 đ/kg, nạc vai 100.000 đ/kg, móng sấn 90.000 đ/kg, sườn non giá 120.000 đ/kg... Thịt bò có giá phổ biến từ 250.000- 280.000 đ/kg; gà ta hơi có giá dao động từ 100.000 – 120.000 đ/kg, vịt nguyên con làm sẵn giá bán dao động từ 70.000 – 75.000 đ/kg, ngan nguyên con làm sẵn có giá từ 80.000 – 85.000 đ/kg. Giá bán lẻ các mặt hàng trứng duy trì ổn định: Trứng gà ta dao động từ 40.000 – 45.000 đ/chục, trứng gà Ai Cập, trứng vịt có giá từ 25.000 - 30.000 đ/chục, trứng chim cút giá 5.000 – 6.000 đ/chục. Đối với mặt hàng thủy hải sản giá bán ổn định, cá trắm giá từ 60.000 - 65.000 đ/kg, cá chép từ 50.000 – 55.000 đ/kg, ngao có giá 20.000 đ/kg, cua đồng

* Thị trường thế giới

CHI HƠN 2 TỶ USD ĐỂ NHẬP KHẨU NGÔ TRONG 9 THÁNG

Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, nhập khẩu ngô các loại của cả nước trong 9 tháng năm 2021 đạt 7,68 triệu tấn, trị giá trên 2,17 tỷ USD, giá trung bình 282,6 USD/tấn, giảm 9,4% về khối lượng, nhưng tăng 27% kim ngạch và tăng 40% về giá so với cùng kỳ năm 2020.

Riêng tháng 9/2021, nhập khẩu ngô đạt 721.148 tấn, trị giá 222,2 triệu USD, giá trung bình 308,1 USD/tấn, tăng mạnh 55,3% về lượng, tăng 55,9% kim ngạch và tăng 0,4% về giá so với tháng 8/2021; so với tháng 9/2020 thì giảm 49,6% về lượng, giảm 16,5% về kim ngạch nhưng tăng mạnh 65,9% về giá.

Argentina là thị trường chủ đạo cung cấp ngô cho Việt Nam. 9 tháng năm 2021, nhập khẩu ngô từ thị trường này

có giá từ 180.000 – 200.000 đ/kg,...

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: 2 tuần gần đây Hà Nội và một số tỉnh, thành lân cận mưa liên tục dẫn đến rau bị hư hỏng nhiều. Sản lượng rau ở các vùng sản xuất rau sụt giảm khoảng 50%, trong đó, ảnh hưởng nặng nhất là các loại rau cải: cải ngồng, cải mớ, cải chíp... Một số loại rau vụ hè thu sắp hết mùa như rau muống, mùng tơi, rau dền cũng giảm sản lượng, trong khi các loại rau vụ đông mới bắt đầu gieo trồng, chưa kịp lớn. Do vậy, hiện giá rau xanh tại một số chợ dân sinh ở Hà Nội có giá tăng khá cao, các loại rau cải giá tăng gấp đôi so với trước. Khảo sát tại một số chợ, rau xanh hầu hết tăng giá thêm từ 5.000 – 15.000 đ/kg, có loại đắt gấp đôi; trong khi đa phần các loại củ, quả giá vẫn ổn định. Mức tăng giá cũng tùy vào từng chợ, từng khu vực và tùy tiểu thương bán. Cụ thể, rau cải ngồng đã tăng lên 25.000 – 30.000 đ/kg, tăng gần gấp đôi, cải chíp 17.000 đ/kg tăng lên 25.000 đ/kg, cải thảo từ 15.000 đ/kg tăng lên 18.000 – 20.000 đ/kg, rau muống trước 5.000 – 6.000 đ/bó nay tăng lên 10.000 – 12.000 đ/bó, bắp cải 25.000 đ/kg, cà chua gần 30.000 đ/kg.... Đặc biệt, hành lá từ 25.000 đ/kg tăng lên 50.000 – 60.000 đ/kg, rau mùi, thì là từ 2.000 đ/mớ lên 5.000 – 6.000 đ/mớ. Trong khi đó, các loại củ, quả giá vẫn bình ổn như trước. Đơn cử như bí xanh giá 16.000 đ/kg, khoai tây 15.000 đ/kg, cà rốt 17.000 đ/kg, ... Một số mặt hàng trái cây có giá như sau: Quýt Sài Gòn, cam sành có giá từ 35.000 – 40.000 đ/kg; Dưa hấu miền Nam có giá 20.000 đ/kg, ổi có giá 20.000đ/kg, bưởi da xanh giá 35.000 – 40.000 đ/quả, bưởi năm roi 25.000 – 27.000 đ/quả.../.

TX (TH)

giảm 33,4% về lượng, nhưng tăng 0,3% kim ngạch và giá tăng 50,6%, đạt 4,01 triệu tấn, tương đương 1,21 tỷ USD. Nhập khẩu ngô Argentina chiếm 52,3% trong tổng lượng và chiếm 55,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước.

Đứng thứ hai là thị trường Brazil đạt 1,43 triệu tấn, trị giá 321,06 triệu USD, giảm 2,6% về lượng, nhưng tăng 12,3% kim ngạch.

Nhập khẩu ngô từ thị trường Ấn Độ trong 9 tháng tăng đột biến 55.567% về lượng và tăng 48.877% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020, đạt 1,09 triệu tấn, trị giá 306,73 triệu USD.

Theo nongnghiep.vn

GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MŨI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 28 tháng 10 năm 2021

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Văn Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vôi Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Trung Tâm Đông Anh	Chợ Tạ Thanh Oai Thanh Trì
1	Lúa Khang Dân	Loại 1	9.500	8.500	7.500	7.500		8.000	9.000	9.000	7.500	8.000
2	Gạo Khang Dân	Loại 1	12.000	13.000	12.000	12.000	13.000	12.000	13.000	12.000	11.000	12.000
3	Gạo bắc thơm	Loại 1	16.000	17.000	17.000	15.000	15.000	15.000	20.000	15.000	15.000	16.000
4	Gạo Xi 23	Loại 1	13.000	14.000	14.000	13.500	14.000	13.000	15.000	12.000	14.000	15.000
5	Gạo Điện Biên	Loại 1	16.000	17.000	19.000	17.000	17.000	16.000	20.000	18.000	17.000	17.000
6	Gạo Hải Hậu	Loại 1	20.000	17.000	19.000	18.000	16.000	15.500	20.000	14.000	17.000	16.000
7	Gạo tám Thái	Loại 1	20.000	20.000	19.000	20.000	18.000	17.000	22.000	18.000	16.000	18.000
8	Gạo nếp cái hoa vàng	Loại 1	25.000	26.000	25.000	25.000	27.000	24.000	28.000	26.000	28.000	26.000
9	Gạo nếp cẩm	Loại 1		32.000	31.000	30.000	30.000	32.000	35.000	30.000	32.000	25.000
10	Đậu tương	Loại 1		29.000		29.000	25.000	26.000	30.000	30.000		24.000
11	Đậu xanh có vỏ	Loại 1	45.000	45.000	45.000	45.000	42.000	45.000	50.000	40.000	40.000	50.000
12	Lạc nhân	Loại 1	55.000	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000	60.000	50.000	50.000	60.000
13	Đậu đen	Loại 1	50.000	50.000	55.000	52.000	50.000	45.000	55.000	55.000	45.000	55.000
14	Ngô hạt	Loại 1	9.000	8.500	8.000	8.500	8.500	8.800	7.000	6.000	7.000	9.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP; CÂY, CON GIỐNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 28 tháng 10 năm 2021

TT	Mặt hàng và quy cách	ĐVT	Mê Linh	Hà Đông	Sơn Tây	Ứng Hoà	Đan Phượng	Thường Tín	Từ Liêm	Đông Anh	Thanh Trì
1	Đạm urê ngoại	đ/kg	12.000	12.500	13.000	11.500	13.000	12.500	11.000	10.500	10.000
2	NPK 5.10.3 Văn Điển	đ/kg	5.000	5.500	5.500	5.000	5.000	6.000	5.000	4.500	4.500
3	Kali	đ/kg	13.000	12.000	13.000	12.000	12.000	13.000	11.000	11.000	12.000
4	Lân Văn Điển	đ/kg	4.200	5.000	4.500	4.200	4.800	5.000	4.500	4.000	4.500
5	Lúa giống Khang dân	đ/kg			20.000	20.000	15.000	18.000	22.000	16.000	15.000
6	Lúa giống Thiên ưu 8	đ/kg						30.000	33.000	30.000	32.000
7	Lúa giống Bắc thơm	đ/kg			25.000	22.000		22.000	23.000	23.000	
8	Lúa nếp 97	đ/kg			27.000	20.000		22.000	25.000	23.000	
9	Giống cây mít siêu sớm	đ/cây	40.000	40.000	55.000	50.000	50.000	60.000	60.000	45.000	40.000
10	Giống cây Xoài (Cát, Đài Loan)	đ/cây	25.000	45.000	40.000	35.000	60.000	35.000	50.000	35.000	30.000
11	Giống cây Na Thái	đ/cây		40.000	25.000	35.000	60.000	35.000	45.000	35.000	30.000
12	Giống cây bưởi Diễn	đ/cây	20.000	35.000	20.000	25.000	40.000	35.000	35.000	20.000	20.000
13	Cây chanh tứ quý, không hạt	đ/cây			25.000	25.000	45.000	20.000	45.000	25.000	25.000
14	Ổi Đài Loan	đ/cây		20.000	20.000	30.000	40.000	20.000	35.000	20.000	20.000
15	Nhãn chín muộn	đ/cây	40.000	50.000	35.000	40.000		35.000	40.000	40.000	35.000
16	Lợn giống (7-8kg)	đ/con	1.500.000		1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.800.000		1.800.000
17	Vịt giống lai bơ	đ/con	12.000	9.500	12.000	8.000		10.000	15.000	8.500	14.000
18	Giống ngan Pháp	đ/con	14.000	10.000	14.000	13.000		9.000	14.000		13.000
19	Giống gà con lông màu	đ/con	10.000		11.000	8.000	7.000	10.000	12.000	9.500	12.000
20	Giống Gà con trứng	đ/con	14.000	13.000	15.000		13.000			13.000	

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MŨI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 28 tháng 10 năm 2021

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Vân Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vôi Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Nam Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Trung Tâm Đông Anh	Chợ Tả Thanh Oai Thanh Trì
1	Thịt lợn móng sẵn	Loại 1	80.000	90.000	90.000	90.000	100.000	90.000	90.000	90.000	85.000	90.000
2	Thịt lợn nạc thăn	Loại 1	90.000	100.000	100.000	100.000	120.000	100.000	100.000	110.000	95.000	110.000
3	Thịt lợn ba chỉ	Loại 1	110.000	120.000	110.000	120.000	120.000	110.000	110.000	120.000	110.000	120.000
4	Thịt bò thăn	Loại 1	280.000	280.000	260.000	250.000	270.000	250.000	270.000	260.000	270.000	250.000
5	Thịt bò móng	Loại 1	260.000	270.000	250.000	240.000	270.000	240.000	260.000	250.000	260.000	240.000
6	Gà ta hơi	Loại 1	110.000	130.000	120.000	100.000	130.000	110.000	130.000	120.000	110.000	100.000
7	Gà ta nguyên con làm sẵn	Loại 1	150.000	160.000	140.000	135.000	160.000	140.000	170.000	150.000	130.000	140.000
8	Gà công nghiệp hơi	Loại 1	35.000		30.000	40.000	32.000	34.000	55.000	65.000	45.000	42.000
9	Gà CN nguyên con làm sẵn	Loại 1	60.000	65.000	60.000	60.000	55.000	54.000	75.000	70.000	60.000	70.000
10	Vịt hơi	Loại 1	50.000	55.000	48.000	45.000	46.000	42.000	55.000	55.000	60.000	50.000
11	Vịt nguyên con làm sẵn	Loại 1	75.000	80.000	75.000	75.000	75.000	70.000	80.000	75.000	80.000	75.000
12	Ngan hơi	Loại 1	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000	56.000	70.000	65.000	70.000	60.000
13	Ngan nguyên con làm sẵn	Loại 1	80.000	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	90.000	80.000	90.000	80.000
14	Trứng gà ta (quả)	Loại 1	4.000	4.000	4.000	4.500	4.000	3.000	4.500	3.700	4.500	3.200
15	Trứng vịt (quả)	Loại 1	3.000	3.500	3.000	3.500	3.700	3.000	3.500	3.000	3.000	2.800
16	Cá chép > 1kg	Loại 1	60.000	60.000	50.000	55.000	60.000	55.000	60.000	60.000	60.000	58.000
17	Cá trắm > 2kg	Loại 1	60.000	65.000	55.000	60.000	65.000	60.000	70.000	70.000	70.000	65.000
18	Cá quả	Loại 1	95.000	120.000	100.000	120.000	120.000	130.000	160.000	100.000	100.000	120.000
19	Ngao	Loại 1	18.000	25.000	20.000	18.000	20.000	18.000	25.000	20.000	20.000	25.000
20	Tôm sú	Loại 1		650.000	700.000		600.000		450.000	420.000	450.000	450.000
21	Cua đồng	Loại 1	180.000	200.000	160.000	180.000	200.000	170.000	200.000	150.000	180.000	150.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CÚ QUẢ TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MŨI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 28 tháng 10 năm 2021

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Vân Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vôi Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Nam Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Trung Tâm Đông Anh	Chợ Tả Thanh Oai Thanh Trì
1	Cam sành	Loại 1	40.000	45.000	40.000	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000	35.000	35.000
2	Dứa hấu Miền Nam	Loại 1	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	18.000	20.000	15.000	15.000	22.000
3	Ổi	Loại 1	15.000	20.000	20.000	15.000	18.000	25.000	20.000	15.000	20.000	18.000
4	Hồng xiêm	Loại 1	45.000	45.000	40.000	40.000	45.000	40.000	45.000	30.000	40.000	40.000
5	Dứa (quả)	Loại 1	12.000	15.000	13.000	12.000	14.000	12.000	15.000	10.000	12.000	15.000
6	Cam Cao Phong	Loại 1	20.000	30.000	25.000	25.000	25.000	20.000	30.000	25.000	20.000	20.000
7	Quýt Sài Gòn	Loại 1	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	45.000	45.000	40.000	40.000
8	Thanh long	Loại 1	25.000	35.000	30.000	30.000	30.000	28.000	40.000	30.000	30.000	35.000
9	Xoài cát	Loại 1	40.000	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000	45.000	40.000	35.000	40.000
10	Cà chua	Loại 1	20.000	28.000	25.000	25.000	20.000	22.000	30.000	20.000	25.000	25.000
11	Bí đao	Loại 1	15.000	20.000	16.000	15.000	15.000	16.000	25.000	15.000	15.000	20.000
12	Khoai tây	Loại 1	15.000	20.000	18.000	18.000	15.000	15.000	25.000	15.000	20.000	20.000
13	Rau cải ngọt	Loại 1	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
14	Rau muống (mớ)	Loại 1	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000	7.000	10.000	8.000	7.000	7.000
15	Rau cải mớ (mớ)	Loại 1	10.000	15.000	12.000	12.000	10.000	10.000	15.000	12.000	10.000	12.000
16	Dứa chuột	Loại 1	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000	27.000	30.000	20.000	20.000	25.000
17	Bắp cải	Loại 1	25.000	28.000	25.000	26.000	22.000	22.000	26.000	20.000	20.000	25.000
18	Su hào (củ)	Loại 1	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	8.000	7.000	7.000	7.000
19	Hoa hồng đỏ (bông)	Loại 1	1.000	5.000	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000	5.000	4.000	6.000
20	Hoa ly hồng (cành)	Loại 1	20.000	30.000	30.000	25.000	25.000	27.000	25.000	25.000		30.000
21	Hoa cúc vàng (bông)	Loại 1	2.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM, RAU, CỦ, QUẢ TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Ngày 28 tháng 10 năm 2021

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Bắc Giang	Thái Nguyên	Ninh Bình
1	Thóc tẻ (KD, Q5)	Loại 1	9.000	8.500	8.500
2	Đậu tương	Loại 1	28.000	28.000	29.000
3	Đậu xanh tách vỏ	Loại 1	50.000	50.000	50.000
4	Lạc nhân	Loại 1	55.000	55.000	55.000
5	Miến dong	Loại 1	70.000	70.000	65.000
6	Thịt lợn hơi	Loại 1	50.000	50.000	48.000
7	Thịt mông sẵn	Loại 1	90.000	90.000	85.000
8	Gà ta hơi	Loại 1	110.000	100.000	100.000
9	Vịt hơi	Loại 1	50.000	45.000	46.000
10	Thịt bò thăn	Loại 1	260.000	250.000	260.000
11	Trứng gà ta (quả)	Loại 1	4.000	4.000	4.000
12	Trứng chim cút (10 quả)	Loại 1	6.000	5.000	5.500
13	Dưa hấu Miền Nam	Loại 1	20.000	20.000	20.000
14	Cam Cao Phong	Loại 1	20.000	25.000	25.000
15	Hành lá	Loại 1	50.000	55.000	55.000
16	Cà rốt	Loại 1	16.000	15.000	17.000
17	Hành tây	Loại 1	20.000	18.000	18.000
18	Chanh (quả tươi)	Loại 1	25.000	20.000	20.000
19	Hành củ ta khô	Loại 1	60.000	60.000	60.000
20	Tỏi ta khô	Loại 1	60.000	60.000	60.000
21	Mướp đắng	Loại 1	20.000	22.000	20.000

DỰ BÁO

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Cơ sở sản xuất tinh bột nghệ khô Bà Bé Đại diện: Phùng Khắc Kiên	Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội ĐT: 0369118109	Chuyên cung cấp sản phẩm tinh bột nghệ, tinh dầu gừng, sả ... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
2	Công ty cổ phần dược liệu và thực phẩm Việt Nam Đại diện: Nguyễn Thế Hùng	Xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội ĐT: 0938.270.485	Chuyên cung cấp sản phẩm nước uống thảo dược ... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
3	Công ty cổ phần Thanh Thanh Food Việt Nam Đại diện: Hoàng Thị Thảo	Xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội ĐT: 0357.349.625	Chuyên sản xuất và cung cấp tương ớt thơm cay, chân gà ngâm ớt, gà ủ muối... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
4	HTX Dịch vụ nông nghiệp Văn Đức Đại diện: Nguyễn Văn Minh	Xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội ĐT: 0945.623.808	Chuyên sản xuất và cung cấp rau an toàn: Rau ngót, dưa chuột, cải ngồng... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

**NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Công ty Cổ phần MD QUEEN Đại diện: Trịnh Kim Thư	Xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội ĐT: 0353922886	Chuyên sản xuất và cung cấp trà xạ đen. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
2	HTX nông sản thực phẩm Thành An Đại diện: Hồ Thị Tân	Xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội ĐT: 0973948558	Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm rau an toàn các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
3	HTX dịch vụ kinh doanh Đồng Thái Đại diện: Phùng Quốc Lượng	Xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, Hà Nội ĐT: 0393990473	Chuyên sản xuất và cung cấp khoai lang và rau khoai lang. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
4	HTX nông nghiệp Chu Quyến Đại diện: Nguyễn Trung Dậu	Xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội ĐT: 0387761610	Chuyên sản xuất và cung cấp rau an toàn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

**NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Cửa hàng kinh doanh thuốc thú y Đại diện: Đỗ Thị Phúc	Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội ĐT: 0989116279	Chuyên cung cấp thuốc thú y các loại đảm bảo chất lượng.
2	Cửa hàng kinh doanh thuốc thú y Phùng Toan Đại diện: Lê Thị Toan	Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội ĐT: 02433642417	Chuyên cung cấp thuốc thú y các loại đảm bảo chất lượng.
3	Cơ sở sản xuất cây giống Đại diện: Lê Văn Thủy	Xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội ĐT: 0779389585	Chuyên cung cấp giống các loại đảm bảo chất lượng.
4	Cơ sở sản xuất cây giống Đại diện: Nguyễn Văn Tiến	Xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội ĐT: 0392076443	Chuyên cung cấp giống các loại đảm bảo chất lượng.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Hộ trồng hoa lan Đại diện: Dương Văn Quyến	Xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội ĐT: 09758016900	Cung cấp sản phẩm hoa lan các loại phục vụ địa bàn thành phố Hà Nội và một số khu vực lân cận.
2	Trang trại bưởi Diễn Đại diện: Quản Văn Nhanh	Xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, Hà Nội ĐT: 0383000526	Cung cấp sản phẩm quả bưởi Diễn với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Ứng Hòa và một số khu vực lân cận.
3	HTX nông nghiệp công nghệ cao Ứng Hòa Đại diện: Bùi Văn Chung	Xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, Hà Nội ĐT: 0969400456	Cung cấp sản phẩm chuối tiêu hồng, đu đủ, dưa lưới với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Ứng Hòa và một số khu vực lân cận.
4	Trang trại bưởi Đại diện: Trần Thị Tuyết	Xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội ĐT: 0988035820	Cung cấp sản phẩm bưởi Hoàng Trạch với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Trang trại nuôi ếch Đại diện: Ngô Văn Luận	Xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội ĐT: 0967682185	Cung cấp sản phẩm ếch thịt và ếch giống các loại với số lượng lớn phục vụ trên địa bàn huyện Sóc Sơn và một số khu vực lân cận.
2	Trang trại chăn nuôi Đại diện: Nguyễn Văn Chử	Xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội ĐT: 0967928504	Cung cấp sản phẩm lợn thịt, lợn nái với số lượng lớn phục vụ trên địa bàn huyện Sóc Sơn và một số khu vực lân cận.
3	Trang trại chăn nuôi Đại diện: Đỗ Văn Bắc	Xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, Hà Nội ĐT: 0399934916	Cung cấp sản phẩm trứng gà, trứng vịt với số lượng lớn phục vụ trên địa bàn huyện Sóc Sơn và một số khu vực lân cận.
4	Hộ chăn nuôi trồng thủy sản Đại diện: Nguyễn Duy Dựng	Xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Hà Nội ĐT: 02438852710	Cung cấp sản phẩm cá các loại với số lượng lớn phục vụ trên địa bàn huyện Sóc Sơn và một số khu vực lân cận.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Công ty cổ phần Yên Thành Nguyễn Đức Dũng	Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái ĐT: 0912282559	Cung cấp sản phẩm măng khô, măng chua Thác Bà. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
2	HTX sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh Đại diện: Đồng Thị Hiền	Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái ĐT: 0989991062	Chuyên cung cấp sản phẩm cá rô lọc xương sấy hồ Thác Bà Hiền Vinh. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
3	HTX Yên Bình Đại diện: Hoàng Thị Chinh	Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái ĐT: 0834857359	Chuyên cung cấp sản phẩm cá mương sấy hồ Thác Bà. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
4	HTX Thái Sơn Đại diện: Đàm Văn Việt	Thôn 1,xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái ĐT: 0912993514	Chuyên cung cấp sản phẩm dầu lạc đỏ, lạc ri vỏ đỏ Thái Sơn, dầu lạc trắng, dầu dỗ tương, dầu vừng Thái Sơn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.